

ด่วนที่สุด

ที่ นว ๐๐๑๗.๓/ว ๑๘๗/๖๖



๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง นายกเทศมนตรีเมืองตากสิน

อ้างถึง การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะใช้บังคับในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น

ในการนี้ จังหวัดนครสวรรค์ จึงส่งมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยันต์ ศิริมาศ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๖๐๓

มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยในการใช้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ด้วย ศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการประชุมหารือ
แนวทางการดำเนินกิจกรรมถนนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน (ถนนสวรรค์วิถี ตั้งแต่สี่แยกเดชาติวงศ์
ถึงสามแยกสะพานดำ) เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ ที่ประชุมมีมติมอบสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน
ของส่วนราชการที่มีที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้จัดประชุม และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ทุกส่วนราชการ ที่มีที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยดังกล่าว และ
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ได้นำเสนอมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยในการใช้ รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ ในบริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์ ทราบในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าวข้างต้น สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์จึงกำหนด
มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยจะ
บังคับใช้ตามมาตรการนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึง
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์

๒. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึง
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้รถยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์

๓. ไม่อนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
รวมถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑. และข้อ ๒. ขับขี่
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และในกรณีนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ จะดำเนินการดังนี้

๓.๑ กรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ครั้งที่ ๑ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์จะแจ้งไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน

๓.๒ กรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ครั้งที่ ๒ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์จะแจ้งไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการลงโทษโดยการภาคทัณฑ์

๔. ห้ามมิให้ผู้ที่มีสุราหรือเสพสิ่งของมึนเมา ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เข้าในพื้นที่
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

๕. ห้ามบุคคลใดใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ในขณะที่ขับขี่รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ เข้าในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

๖. ให้ทุกส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการรับทราบมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ - รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์และถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

วอ/นฐ